



พียงชาง 2018

อาศิษฐ์ นิ่มนวล
สำนักพิมพ์กีฬาและวัฒนธรรม

ทราบ กันหรือเปล่าครับว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โลกของเรามีการแข่งขันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ หรือ “กีฬาโอลิมปิก” กันด้วย แต่เป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับ ซึ่งก็อาจจะห่างไกลจากบ้านเราที่มีแต่ฤดูร้อนอยู่พอสมควร (ทำเป็นเล่นไป ประเทศไทยเราก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะ เออ) โดยกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจะทำการแข่งขันเฉพาะชนิดกีฬาที่เล่นบนหิมะเป็นหลัก (ไม่มีว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตบอล ฯลฯ อะไรทำนองนั้นนะ) เช่น สกิกี้ สกีสเกตน้ำแข็ง สโนว์บอร์ด และแต่ละชนิดก็จะแบ่งย่อยเป็นประเภทความเร็ว และลีลาในชื่อต่างๆ อีกที่

กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 หรือ 2018 Winter Olympics ครั้งที่ 23 นี้จัดขึ้นที่เมืองพียงชาง (平昌) ประเทศเกาหลีใต้ เรียกกันในชื่อเล่นๆ ว่า พียงชาง 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ 2018 และถ้ายังจำกันได้ ช่วงก่อนหน้าี่ราวปี 2017 ประเทศเกาหลีใต้



กำลังตกอยู่ในภาวะตึงเครียดกับประเทศเกาหลีเหนือเรื่องการยิงทดสอบขีปนาวุธ และระเบิดนิวเคลียร์ เรียกว่ากำลังมาคุดเดือดกันอยู่เลย แต่พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวก็ใกล้เข้ามาทุกขณะ ทำให้นานาประเทศที่ลงชื่อเข้าร่วมในการแข่งขันตระหนักถึงความไม่ปลอดภัย และมีที่ท้าวว่าจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ แม้ว่าประธานาธิบดีมุนแจอินจะออกมาย้ำความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ตาม พอประกาศปิดประเทศฝรั่งเศสก็บอกศาลาเป็นเจ้าแรกเลย เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจ ตามด้วยออสเตรเลีย และเยอรมนี จนกระทั่งเดือนมกราคม 2018 ที่ผ่านมา ทางเกาหลีใต้จึงเปิดเจรจา





ระดับสูงกับเกาหลีเหนือเพื่อหาทางออก นับเป็นการเจรจากระดับสูงครั้งแรกในรอบ 2 ปีของทั้ง 2 ประเทศเลยก็ว่าได้ แต่เรื่องนี้ก็ Happy Ending นะครับ ทางเกาหลีเหนือตกลงส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับทางเกาหลีใต้ และรวมทีมฮอกกี้น้ำแข็งประเภททีมหญิงเป็นหนึ่งเดียวในฐานะของ “ประเทศเกาหลี” ซึ่งร่วมเดินขบวนเข้าสู่สนามพร้อมกันในระหว่างพิธีเปิดภายใต้ธงคาบสมุทรเกาหลีซะด้วย และแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนในประเทศเกาหลีใต้จะโอเคกับเรื่องนี้ ทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านกันพอสมควร ทั้งทางออฟไลน์ และออนไลน์ลามไปถึงเรียกการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ว่าเป็น พียงยอง โอลิมปิก (พียงยอง หรือที่เรารู้จักกันว่า เปียงยาง เป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีเหนือ) และไม่คิดว่าความตั้งใจ และเจตนาในการรวมทีมฮอกกี้น้ำแข็งเป็นหนึ่งเดียวจะประสบความสำเร็จไปได้ถึงกระนั้น ในพิธีเปิดการแข่งขัน เราก็ได้เห็นภาพของประธานาธิบดี มุนแจอิน ของเกาหลีใต้ จับมือกับคิมโยจอง น้องสาวของ คิมจองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ อีกด้วย และนับเป็นครั้งแรกหลังจากสงครามคาบสมุทรเกาหลีที่สมาชิกผู้นำของเกาหลีเหนือมาเยือนเกาหลีใต้...โอโย อะไรมันจะแซบขนาดนั้น แซบทุกรายละเอียด เผ็ดทุกการเคลื่อนไหว

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทุกๆ ครั้งก็คือ สัญลักษณ์ และมาสคอต นะครับ เพราะถือเป็นงานไอเดียที่รวมเอา ศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพแต่ละประเทศ ออกมาอย่างกลมกล่อม ครั้งนี้ก็เช่นกัน จะสังเกตว่า สัญลักษณ์ของพียงยอง 2018 นี้มันช่างเรียบง่ายซะจริงๆ เหมือนเอาฮิปๆ อะไรสักอย่างมาวางต่อๆ กัน แต่ถ้าใครเคยเรียนภาษาเกาหลีมาจะต้องร้องอ้อแน่นอน เพราะฮิปๆ ที่เห็นนั่นคือ พียงยองนะต้นทั้ง 2 พยางค์ของชื่อเมืองพียงยอง ได้แก่ ㅇ (พี) ออกเสียงเป็น พ พาน ในคำว่า พียง สื่อถึงความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันของสวรรค์ โลก และมนุษย์ และ ㅎ (ฮือ) ออกเสียงเป็น ฮ ช้าง ในคำว่า ฮาง มีลักษณะคล้ายเกล็ดน้ำแข็ง 5 แฉก สื่อแทนหิมะ น้ำแข็ง และนักกีฬาในกีฬาฤดูหนาว เมื่อรวมกันแล้วสื่อถึงโลกที่เปิดกว้างให้แก่ทุกๆ คน มีน้ำแข็งหิมะ ฤดูหนาว และนักกีฬารวมกันที่เมืองพียงยอง ที่ซึ่งสวรรค์และโลกมาบรรจบกัน...มี Story และเรียบง่ายได้ใจความสุดๆ ส่วนตัวมาสคอตสำหรับการแข่งขันพียงยอง 2018 มีด้วยกัน 2 ตัว ได้แก่



ซูโฮวัง (수호랑) เป็นเสือขาว ซึ่งถ้าใครติดตามซีรีส์แนวประวัติศาสตร์ของเกาหลีบ่อยๆ จะต้องได้เห็นเสือขาวที่เป็นคล้ายๆ สัตว์ในเทพนิยายหรือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลีแนวๆ อยู่แล้ว (รองลงมาก็น่าจะเป็นนกฟีนิกซ์ ที่ยังๆ ก็ต้องเห็น) และเสือขาวเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อถือ พละกำลัง และการปกป้อง ชื่อ “ซูโฮวัง” ประกอบขึ้นมาจากคำภาษาเกาหลี 2 คำคือ 수호 (ซูโฮ) แปลว่า การปกป้อง การป้องกัน ผู้คุ้มครอง และ 호랑이 (โฮวัง) แปลว่า เสือ ถือเป็นมาสคอตอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน 2018 Winter Olympics ส่วนอีกตัวหนึ่งคือ **พันดัลบี (반달비) เป็นหมีควาย** (สำหรับคนที่นึกภาพไม่ออก หมีควายก็คือหมีที่มีลายบริเวณหน้าอกเป็นตัว V (คล้ายๆ พระจันทร์เสี้ยว) ในภาษาอังกฤษ มองเผินๆ จะเหมือนหมีดำใส่เสื้อคอวีอยู่ตลอดเวลา...) ซึ่งเป็นหมีสายพันธุ์พื้นเมือง และมีถิ่นกำเนิดบริเวณคาบสมุทรเกาหลี หมีควายเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาอันแรงกล้า และความกล้าหาญ และชื่อของเจ้า “พันดัลบี” ก็ประกอบขึ้นมาจากคำภาษาเกาหลี 2 คำเช่นกันคือ 반달 (พันดัล) แยกเป็น 반 ที่แปลว่า ครึ่ง กับ 달 ที่แปลว่า พระจันทร์ รวมกันเป็น พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรือพระจันทร์เสี้ยว โดยเราจะเห็นพระจันทร์ที่เวลานี้อยู่บริเวณหน้าอกของหมีควายนั่นเอง เจ้าพันดัลบีเองก็มีพระจันทร์เสี้ยวสีขาวบริเวณหน้าอกเหมือนกันนะ และ 비 (บี) ในที่นี้สื่อถึงการเฉลิมฉลองให้กับการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นมาสคอตอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน 2018 Winter Paralympics ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9-18 มีนาคม 2018 แต่จะใช้สัญลักษณ์คนละแบบกับโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับ จะใช้แค่สัญลักษณ์คล้ายเกล็ดน้ำแข็ง 2 อันเท่านั้น

Small Tips

กีฬา Biathlon เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่จัดแข่งขันกันในพียงยอง 2018 หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า Triathlon ที่หมายถึง ไตรกีฬา (ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน วิ่ง) กันมากกว่า กีฬาชนิดนี้เป็นการผสมผสานสกีและยิงปืนเข้าด้วยกัน...บอกตามตรงว่าตัวเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเขาแข่งกันอย่างไร